



ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ๕ อัตรา พนักงานประจำสำนักงาน ๔ อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิค ๑ อัตรา นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทำให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑) นางสาววาสนา ฉัตรสุวรรณ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน เลขประจำตัวสอบ ๖๑๒๐๐๐๐๒๔๑ ได้รับคุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งรับจากผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ

๒) นายรอสมี ยะดาร์อ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน เลขประจำตัวสอบ ๖๑๒๐๐๐๐๔๗๒ ได้รับคุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งรับจากผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ

๓) นายเกื้อหล้า บุญยาศัย ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิค เลขประจำตัวสอบ ๖๑๓๐๐๐๐๐๓๙ ได้รับคุณวุฒิตะคโนโลยบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งรับจากผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภณัฐ สิริันทวีเนติ)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้